

THÀNH PHỐ

Siết chặt quản lý hàng hóa dịp tết Nguyên đán

Những ngày cuối năm, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Thái Bình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đây cũng là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến những đơn vị làm ăn chân chính, quyền lợi cũng như sức khỏe người tiêu dùng.



Lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Bình kiểm tra các mặt hàng bánh kẹo dịp tết.

Thành phố Thái Bình là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, cũng là địa bàn tập kết lưu thông, buôn bán, phân phối hàng hóa cho các huyện trong tỉnh. Vì vậy, tình hình hoạt động buôn lậu, hàng cấm trên địa bàn còn xảy ra; các đối tượng buôn bán hàng nhập lậu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường được cất giấu, số lượng bày bán nhỏ lẻ. Để siết chặt quản lý hàng hóa dịp tết Nguyên đán, góp phần bình ổn giá cả, không để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi bất chính, trả tiền các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đánh lừa người tiêu dùng, các cấp chính quyền thành phố Thái Bình đã và đang tích

cực vào cuộc, tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, nhất là việc niêm yết giá các mặt hàng, dán tem truy xuất nguồn gốc... UBND thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh

doanh bánh, kẹo, nước giải khát, hoa quả... Đội Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Song song với các đợt kiểm tra, đơn vị còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống hàng

giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và các chế tài xử phạt đến tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, duy trì lực lượng bám, nắm địa bàn phụ trách dưới mô hình liên doanh và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đưa thị trường sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, ổn định, đáp ứng tốt

nhu cầu tiêu dùng xã hội và bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Cùng đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đi kiểm tra, kiểm soát thị trường trước tết Nguyên đán Mậu Tuất tại các cửa hàng, siêu thị, có thể thấy, thị trường hàng hóa tết đã khá đa dạng, phong phú. Tại các buổi kiểm tra, những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân luôn được đoàn kiểm tra xem xét kỹ lưỡng phần tem, nhãn, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng cũng như hàng hóa đơn mua, bán hàng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng lồng ghép tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh, buôn bán hàng hóa cho các tiểu thương. Tại siêu thị Victory Thái Bình không khí mua sắm đã bắt đầu tập nập hơn ngày thường. Không khí tết đang đến rất gần. Hàng hóa đầy ắp các giá kệ. Những hàng hóa dưới mô hình liên doanh và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đưa thị trường sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, ổn định, đáp ứng tốt

với nhiều mức giá khác nhau. Nhằm tạo uy tín với khách hàng, siêu thị Victory luôn đặt chất lượng hàng hóa lên hàng đầu. Các mặt hàng bày bán đều rõ nguồn gốc xuất xứ, có in hạn sử dụng, tem nhãn sản phẩm rõ ràng. Đang chọn lựa các sản phẩm bánh kẹo, chị Trương Thị Hồng, tổ 16, phường Kỳ Bá cho biết: Hàng hóa bày bán ở đây đều được niêm yết giá công khai, mặt hàng đa dạng, giá cả phù hợp, trong đó có nhiều mặt hàng áp dụng bình ổn giá theo quy định của tỉnh. Vì vậy, tôi rất yên tâm và thường xuyên đến đây mua hàng. Những ngày này, cửa hàng bánh kẹo Ngọc Lan, đường Hai Bà Trưng dành phần lớn không gian để trưng bày các sản phẩm, hàng hóa và quà tặng phục vụ người dân tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bên cạnh cung cấp hàng hóa, các sản phẩm ở cửa hàng này cũng được bán đúng giá, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Với những biện pháp cụ thể, quyết liệt, thành phố đang nỗ lực giữ thị trường ổn định về giá, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, góp phần đem lại cái tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc cho nhân dân.

MINH NGUYỆT

► Trao quà tết cho hộ nghèo

Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo xã Hòa Bình (Vũ Thư).

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 50 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hòa Bình. Đây là những món quà ý nghĩa do cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình quyên góp, ủng hộ, trao tặng, nhằm thiết thực động viên các gia đình đón tết cổ truyền thêm đầy đủ.

QUỲNH LƯU

► Tăng 8,8% lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.541.200 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 86,08% dân số toàn tỉnh, tăng 5,1% so với năm 2016. Năm 2017, các cơ sở y tế trong tỉnh đã tổ chức khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú cho 2.584.572 lượt người bằng thẻ bảo hiểm y tế, tăng 8,8% so với năm 2016.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, năm 2018, ngành Y tế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh; các cơ sở khám chữa bệnh cũng triển khai các kỹ thuật mới để tăng quyền lợi cho người dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

HÀ DUNG

► Triển khai chương trình lắp điện chiếu sáng đường quê



Đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh bàn giao thiết bị chiếu sáng cho các thôn xã Hồng Giang (Đông Hưng).

Ngày 30/1, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với UBND xã Hồng Giang (Đông Hưng) triển khai lắp đường điện chiếu sáng thôn Tây Tiến và Đông Đông, xã Hồng Giang. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật do Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) và Câu lạc bộ người khuyết tật huyện Đông Hưng thực hiện.

Để việc lắp đặt được triển khai theo đúng thời gian quy định, trước đó, Hội Người khuyết tật tỉnh đã tiến hành bàn giao các thiết bị như bóng điện, dây điện... với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cho 2 thôn. Thời gian lắp đặt từ ngày 30/1 đến hết ngày 3/2/2018. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt đường điện chiếu sáng tại thôn Lũ Phong, Diêm Trì, xã Tây Phong và thôn Lạc Thành Bắc, Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải). Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường thôn đã mang lại niềm vui cho người dân khi tết Nguyên đán sắp đến gần.

NHƯ HOÀNG

MAY THÁI HÀ

Hành trình vững bước

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thuận lợi, thách thức đan xen song Xí nghiệp May Thái Hà đã trở thành đơn vị đầu tiên và lớn nhất của Tổng công ty May 10 về sản xuất so mi thời trang nữ. Đến nay, Thái

Hà vẫn luôn là điểm sáng trong lĩnh vực may mặc trên địa bàn tỉnh.

Xí nghiệp May Thái Hà tiền thân là Công ty May xuất khẩu Thái Hà được thành lập năm 1996. Đây là mô hình liên doanh đầu tiên của May 10 với một doanh

nh nghiệp thuộc Ban Tài chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ngay trong thời kỳ đó, Thái Hà đã trở thành một trong những đơn vị có số lao động đông nhất trong 300 lao động vào làm việc có quy mô 6 tổ may, 2 tổ là và hoàn thiện chia làm 2 ca sản xuất. Năm 2001, Thái Hà chính thức được bàn giao cho Công ty May 10 (nay là Tổng công ty May 10). Từ đó đến nay số lượng công nhân, thu nhập bình quân người lao động và doanh thu của Xí nghiệp đều có bước tăng trưởng ấn tượng. Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà khẳng định: Từ khi thành lập dưới mô hình liên doanh và tới khi chuyển đổi đến nay Thái Hà luôn nhận được sự giúp đỡ của Tổng công ty, lãnh đạo địa phương và các sở, ngành của tỉnh. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn đoàn kết phát huy tinh thần chủ động trong công việc, luôn tìm ra các giải pháp để phù hợp với tình hình sản xuất ở từng thời điểm và không ngừng học tập các đơn vị trong ngành. Do đó, trong suốt hơn 20 năm qua Thái Hà luôn thành công và đó cũng là minh chứng khẳng định chủ trương đầu tư đúng hướng của May 10 về tỉnh.

Bên cạnh đó, Thái Hà cũng gặp không ít khó khăn, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tay nghề người lao động thấp, chưa có tác phong công nghiệp phải

mất nhiều thời gian cho việc đào tạo. Ngoài ra, do nhà máy ở thành phố Thái Bình nên nguồn lao động dồi dào ở các vùng miền cũng là những khó khăn trong việc đi lại cho người lao động. Tuy nhiên, từ đó đến nay Thái Hà vẫn luôn là đơn vị giữ vị trí chủ đạo của May 10 về sản xuất các sản phẩm so mi xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản. Kết quả đó đã tạo dựng hiệu quả của Thái Hà về những đơn hàng thời trang, kiểu dáng khó và đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Mặt khác, Thái Hà còn là một trong những đơn vị thành viên May 10 đạt năng suất tương đối cao với trị giá 25 USD/đầu người/ngày và 45 USD/đầu máy/ngày. Đặc biệt, so với 17 đơn vị của Tổng công ty May 10, thu nhập người lao động của Thái Hà luôn đạt ở mức cao, trong đó năm 2017 đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Kim khẳng định thêm: Có được thành công đó là do May 10 noi chung, Thái Hà nói riêng đã có nhiều bí quyết để thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố con người. May 10 coi con người là mục tiêu

quan trọng nhất, là động lực để tồn tại của sự phát triển doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải tạo được việc làm, thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động một cách công khai, minh bạch và luôn quan tâm, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động. Ngoài ra còn phải đặc biệt quan tâm tới bữa ăn để bảo đảm sức khỏe cho công nhân làm việc một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, May 10 còn tập trung chiến lược phát triển đầu tư chiều sâu về công nghệ, cải tạo kiến bị và phát huy sáng kiến năng lực của mỗi cán bộ, công nhân viên. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, May 10 còn có lộ trình và bước đi phù hợp để đầu tư những thiết bị từ điện tử sang tự động để đạt năng suất, chất lượng cao.

Với phương châm coi con người là động lực phát triển của doanh nghiệp, năm 2018 Thái Hà phấn đấu sẽ đưa thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/tháng, giá trị gia công đạt 110 tỷ đồng.

THU THỦY



Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà thường xuyên kiểm tra các sản phẩm.

TUỔI TRẺ QUỲNH PHỤ

Xung kích bảo vệ môi trường

Với khẩu hiệu "Bảo vệ môi trường cho hôm nay và mai sau", những năm qua, tuổi trẻ Quỳnh Phụ đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, trong tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các bạn trẻ lại háng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị các kiến thức liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học... đến đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Việc tuyên truyền, giáo dục

được thực hiện dưới nhiều hình thức, lồng ghép qua những lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, buổi sinh hoạt, hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ của các chi đoàn hay thông qua các chiến dịch, các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới, tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Các chi đoàn yêu cầu ĐVTN sinh sống trên những tuyến đường chính ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, vận động gia đình, người thân không làm mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái phép. Với phương châm "Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực BVMT" gắn với tiêu chí "Mỗi ngày chủ nhật trong tháng Thanh niên là một ngày chủ nhật xanh",

các cơ sở đoàn đã thực hiện trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bền vững. Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa điểm đen về rác thải, khơi thông dòng chảy sông Hải Vân Lương, tuyến đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, thu hút hơn 200 đoàn viên, sinh viên tham gia; trao 5 công trình nước sạch cho cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu, Quỳnh Bão, Quỳnh Nguyễn, Quỳnh Mỹ, trị giá 3 triệu đồng/công trình. Chỉ đạt 38/38 xã, thị trấn đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh vào ngày 23/7, với các hoạt động thu gom rác bị thuốc trừ sâu tại các cánh

đồng, vệ sinh môi trường và trồng hoa trên các tuyến đường thanh niên tự quản. 100% xã, thị trấn đều thành lập các đội xung kích tình nguyện BVMT; gần 25 công trình thanh niên, 38 đoạn đường thanh niên tự quản. Tiêu biểu như Đoàn Trường THPT Phụ Dục, THPT Trần Hưng Đạo, phối hợp với Đoàn thanh niên các xã An Vũ, An Mỹ, An Bài tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường đường trục xã, vớt bèo bống, khơi thông dòng chảy; Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội phối hợp Đoàn Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tại đoạn đường thanh niên tự quản; Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hoa phối hợp với Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn xã... Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết: Thông qua các hoạt động của đoàn



Đoàn viên thanh niên Quỳnh Phụ tham gia thu vớt bèo bống, vật cản trên sông.

đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của thanh niên về người dân trong việc tham gia giữ gìn môi trường sống sạch, đẹp. Qua đó, nâng cao vai trò, vị trí của đoàn, tập hợp được đông đảo lực lượng ĐVTN để phát huy tinh thần thi đua tình nguyện, góp phần phát

triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giúp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng được củng cố, phát triển. Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tháng Thanh niên năm 2018, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã trao 400 cây xà cừ, sao, lát, sấu cho 15 cơ sở

đoàn. Đồng thời chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn tham gia hưởng ứng tết trồng cây gắn với tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên tích cực, tự giác nâng cao nhận thức trong việc trồng cây gây rừng nhằm bảo vệ môi trường.

ĐỨC DÙNG